
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะท ำงำนขับเคลือ่นส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 

โทรศัพท ์๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๖ – ๗ 

ที ่  วนัที ่    ๔   ธันวำคม  ๒๕๖๖ 
เรื่อง   เสนอบันทกึกำรประชุมคณะท ำงำนสีเขียว ส ำนกักรรมำธกิำร ๒ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 

ตามที่ไดมีการประชุมรวมกันระหวางผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๒ ผูบังคับบัญชากลุมงาน 
ผูรักษาการผูบังคับบัญชากลุมงาน และหัวหนาคณะทํางาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  ๒๔ พฤศจกิายน
๒๕๖๖ ณ หองประชุมสํานักกรรมาธิการ ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา

ในกำรนี้  คณะท ำงำนขับเคลื่อนส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกกำรประชุมดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

(นำงสำวเบญจวัญญร์  ภำโนชิต) 
หัวหน้ำคณะท ำงำนหมวด ๑  

กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

    ทรำบ 

(นำยอุสำห์  ชูสินธ์) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 

Mobile User



บันทึกการประชุม 
ทบทวนฝ่ายบริหารขับเคลือ่นส านักงานสเีขียว 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมส านักกรรมาธิการ ๒ ชั้น ๓   
-------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายอุสาห์  ชูสินธ์ ประธานที่ปรึกษาคณะท างาน 
๒. นางพิชชานันท์  สนอม  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๓. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๔. นายอลนกรณ์  ค าด้วง ที่ปรึกษาคณะท างาน 
5. นางสาวสรญา  โสภาเจริญวงศ์ ที่ปรึกษาคณะท างาน
๖. นายปัญญา  โสสีภา ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๗. นางสาวอรทัย  แหวนนาค ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๘. นางสาวศิริวรรณ  ฤกษ์วิสาข์ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๙. นางสาวสุวพร  นิลทัพ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๑๐. นางสาวบุษยพรรณ ปักการะโน  ที่ปรึกษาคณะท างาน 

๑๑. นางสาวเบญจวัญญร์  ภาโนชิต  หัวหน้าคณะท างาน 
๑๒. นายจงชนะ  นาคอ้น หัวหน้าคณะท างาน 
๑๓. นายสุพัฒน์  โพธิ์เงิน คณะท างาน 
๑๔. นางสาวภรณ์ธิตา  อินแสง คณะท างาน 
๑๕. นางสาวสุภิญญา  สีนอง คณะท างาน 
๑๖. นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์ คณะท างาน 
๑๗. นางธนิสร  ยอดอินทร์ คณะท างาน 
๑๘. นายเกรียงไกร  แก้งค า คณะท างาน 
๑๙. นางสาวศิริกุล  ขอประเสริฐ คณะท างาน 

ผู้ลาประชุม 
๑. นางธัญญา  ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษาคณะท างาน 
๒. นายธีรยุทธ์  ตั้งบุญเกษม คณะท างาน 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมแล้ว นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ 

ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
 - ไม่ม ี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองบันทึกการประขุม 
 - บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

   มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติรับรองบันทึก              
การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ๓.๑ การด าเนินการส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักกรรมาธิการ ๒  
   นางสาวเบญจวัญญร์  ภาโนชิต หัวหน้าคณะท างาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม                  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
   ๑) คณะท างานหมวด ๑ ได้จัดท านโยบายและด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  
   ๒) จะด าเนินการติดตามการด าเนินงานของคณะท างานแต่ละหมวดว่าได้ด าเนินการ
ตามนโยบายแค่ไหน อย่างไร และต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนไหน อย่างไร  
   ๓) จะด าเนินการจัดท าข้อมูลปัญหาและแนวทางแก้ไขของการด าเนินการส านักงาน              
สีเขียวโดยการกรอกตารางตามที่คณะกรรมการก าหนด หากมีข้อเสนอสามารถแจ้งได้ที่หัวหน้า
คณะท างานหมวด ๑ และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วจะได้เสนอที่ประชุมต่อไป  
  คณะท างานหมวด ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก  
  นายจงชนะ นาคอ้น หัวหน้าคณะท างาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑) คณะท างานหมวด ๒ ได้ก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ เข้ารับ                

การอบรมออนไลน์ หลักสูตร ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ให้ครบร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมและได้ใบประกาศนียบัตรแล้ว จ านวน 
๕๗ คน จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๐๙ คน ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมให้ครบ
ภายในก าหนดเวลา   
 ๒) ด าเนินการจัดกิจกรรม “รู้ป่าว!!” โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้  
  ๒.๑)  วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หมวด ๔ การจัดการของเสีย  
  ๒.๒) วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  
  ๒.๓) วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๔)  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หมวด ๑ การก าหนดนโยบาย  
  ๒.๕)  วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หมวด ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร 
 ๓) วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะด าเนินการดูงาน ณ ส านักนโยบายและแผน   
    
 
 



- ๓ - 
 

  คณะท างานหมวด ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร 
  นางสาวอรทัย  แหวนนาค หัวหน้าคณะท างาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  คณะท างานหมวด ๓ ได้ด าเนินการรณรงค์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด               
โดยได้เริ่มด าเนินโครงการปิดไฟพักเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ซึ่งได้รับความร่วมมือ                      
จากบุคลากรในส านักกรรมาธิการ ๒ เป็นอย่างดี  
  คณะท างานหมวด ๔ การจัดการของเสีย  
  นางสาวเบญจวัญญร์  ภาโนชิต หัวหน้าคณะท างาน  ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑) คณะท างานหมวด ๔ ได้ด าเนินการแยกประเภทขยะและรณรงค์ให้บุคลากรทิ้งขยะใหถ้กู
ประเภทตามถังขยะที่ก าหนดไว้ แต่ยังมีบุคลากรที่ยังทิ้งขยะไม่ถูกประเภทซึ่งจะได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  ๒) กรทิ้งขยะเศษอาหารได้แจ้งให้บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒ น าเศษอาหารไปทิ้ง                    
ณ ถังขยะส่วนกลาง ซึ่งมีจุดทิ้งอยู่ ณ บริเวณห้องน้ าส านักกรรมาธิการ ๑ และส านักกรรมาธิการ ๓  
  คณะท างานหมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
  นายเฉลิมชัย  ศรีจันทร์ หัวหน้าคณะท างาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑) มีการก าหนดการด าเนินการ ๕ ส อยู่เป็นระยะเพ่ือกระตุ้นการด าเนินการของบุคลากร
ส านักกรรมาธิการ ๒  
  ๒) มีการด าเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ส านักกรรมาธกิาร ๒ โดยอุปกรณ์ส่วนตัวที่เป็นการกดี
ขวางทางเดินหรือบังแสงสว่างได้มีการขอความร่วมมือบุคลากรให้ขนย้ายออกจาพ้ืนที่   
  คณะท างานหมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง 
  นางพิชชานันท์ สนอม หัวหน้าคณะท างาน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  คณะท างานหมวด ๖ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (นอกส านักกรรมาธิการ ๒) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงานหรืออื่น ๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียน
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส านักกรรมาธิการ ๒   
  นายอุสาห์  ชูสินธ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธิการ ๒ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
  ๑.  คณะท างานหมวด ๑ ควรเร่งรัดด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
  ๒. ควรด าเนินการจัดกิจกรรม “รู้ป่าว!!” ในทุกสัปดาห์ เพ่ือเป็นกระตุ้นการรับรู้ให้กับ
บุคลากรส านักกรรมาธิการ ๒   
  ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกกลุ่มงานควรด าเนินการสื่อสารให้บุคลการในกลุ่มงานมีความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการด าเนินการส านักงานสีเขียวต่อไป  
  ๔. คณะท างานแต่ละหมวดควรด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รู้ป่าว!!”               
ในรูปแบบวิดีโอเพ่ือให้บุคลากรที่ไม่ได้มาในวันที่มีการประชาสัมพันธ์ได้รับทราบต่อไป  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่มี   
 

  



- ๔ - 
 

 เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและ           
ปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา  
 
   นางสาวศิริกุล  ขอประเสริฐ 
   นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 




